

Cảm Tạ Những ơn Đức Mẹ Lavang đã ban

LTS: Trong nhiều năm nay, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang New Orleans, rất nhiều người đã được ơn không thể kể hết nơi đây. Chúng tôi chỉ xin ghi lại mấy ơn đặc biệt tiếp theo số trước theo nguyên văn của đương sự. Tuy nhiên, đôi khi một vài quý vị dùng danh từ không đúng giáo luật như "phép lạ", "thờ ảnh tượng".... đã ghi trong bản tạ ơn. Tạ ơn Đức Mẹ Lavang New Orleans

Kính thưa Cha,

Con có đôi dòng gửi lên Cha để xin Cha đăng lên bản tin Đền Thánh cho con. Gia đình con trước nay đã có rất nhiều lần khổ tâm vì con cái, nhưng con không biết làm gì hơn, chúng con chỉ biết chạy đến kêu cầu cùng Mẹ Maria xin cứu giúp chúng con mà thôi; vì Mẹ là kho tàng ban phát mọi ơn lành và qua lời cầu bầu của Mẹ mà Thiên Chúa đã nhậm lời ban cho gia đình chúng con được như ý. Chính bản thân con, trước nay đã đau ốm nhiều lần nhưng Mẹ cũng thương và đã ban cho con được bình phục. Riêng về bệnh đau đầu của con đã tới 10 năm rồi, và con đã đi bác sĩ chuyên môn nhưng nó chỉ bớt thôi; riêng lần này là lần đầu tiên con đi dự Đại hội Đức Mẹ Lavang và con đã kêu cầu cùng Mẹ thương con để bớt bệnh nạn cho con, từ hôm con đi Đại hội về đến giờ, bệnh đau đầu của con đã tan biến và con cũng đã hứa năm nào chúng con cũng sẽ đi dự Đại Hội Mẹ Lavang để cảm tạ muôn hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria muôn ngàn đời đã thương ban cho gia đình chúng con. Vậy con viết đôi dòng này để cho những ai chưa chạy đến cùng Mẹ thì hãy tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Mẹ thì Mẹ sẽ không để ai phải thất vọng mà về không.

**Diana Nguyễn
Cameron, LA 70631**

Con xin tạ ơn Mẹ Lavang đã ban cho gia đình con một cháu nội dễ thương, kháu khỉnh. Cho con có việc làm và nhiều ơn khác mà Mẹ đã ban cho gia đình con. Con xin nhờ Cha đốt cho gia đình con cây nến và bó hoa để tạ ơn Đức Mẹ.

**Dominic & Nga Pham
Tampa, FL 33634**

Con xin cảm tạ Đức Mẹ đã cho vợ con giải phẫu bằng yên, cảm ơn Đức Mẹ.

**Minh Thanh Nguyen
Houston, TX 77072**

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho con có việc làm tốt.

Trần Văn Tiến & Nguyễn Thị Phương

San Jose, CA 95148

Con xin tạ ơn Đức Mẹ Lavang New Orleans, vào tháng 2 năm 2001 con đi khám bác sĩ, sau những lần thử nghiệm và khám xét, đã cho con biết là phổi bị nhiễm trùng nặng, con rất lo lắng. Con và gia đình đã chạy đến Đền Thánh Đức Mẹ Lavang New Orleans, xin Cha quản nhiệm và cộng đoàn dân Chúa khẩn xin Đức Mẹ cho con, sau đó con có xin nước phép về uống. Sau nhiều ngày cầu nguyện Đức Mẹ Lavang đã ban cho con bình phục, con đã đi tái khám và được biết hoàn toàn bình phục không còn vết tích gì. Vậy con xin cao rao lòng thương của Đức Mẹ Lavang đã thương cứu chữa con.

Maria Nguyễn Ngọc Dung
Port Arthur, TX 77640

Gia đình con tạ ơn Đức Mẹ Lavang New Orleans, nhờ lời cầu xin của Cha quản nhiệm và cộng đoàn dân Chúa của Họ Đạo. Mẹ Lavang đã nhận lời vợ chồng con xin, gia đình con nguyện xin sống xứng đáng để đẹp lòng Chúa hơn.

Đoàn M. Nguyễn
Portland, OR 97213

Chúng con xin cảm tạ ơn Đức Mẹ Lavang đã cho vợ chồng con đậu quốc tịch và mọi sự bình an hạnh phúc cho gia đình, chúng con chân thành cảm tạ ơn của Mẹ, nguyện xin Mẹ trả ơn bội hậu cho Họ Đạo đã thêm lời cầu xin cho chúng con, xin Mẹ luôn luôn ở trong gia đình con và giúp đỡ soi sáng cho chúng con mặc dù chúng con không xứng đáng.

GD. Tôma Nguyễn Quang Minh
Oakland, CA 94601

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã chữa cho con khỏi bệnh nguy hiểm ở óc, và cho cháu con thoát khỏi sự nguy hiểm. Xin Cha và họ đạo tiếp tục khẩn theo ý riêng cho con.

Hội Đình Hoàng
Souderton, PA 18964

Con là người lương nhưng con rất tin Mẹ Lavang. Con của con là Huỳnh Charlie, 4 tuổi bị té xuống nước trong tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ bảo không còn nhiều hy

vọng, nếu cứu được cũng trở thành tàn phế. Bác sĩ kêu con suy nghĩ để có thể rút dây cho cháu chết êm ái hơn. Con vô cùng tuyệt vọng, con đã chạy đến kêu cầu Mẹ Lavang, Mẹ đã nhậm lời ban cho cháu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hôm nay con đến để tạ ơn và vinh danh Mẹ.

Lý Thị Mến
Ocean Spring, MS 39564

Gia đình con xin tạ ơn Đức Mẹ đã sang được nhà hàng trong vòng 1 tháng như ý gia đình chúng con đã xin khẩn.

Chan Nguyễn
Sarasota, FL 34239

Cảm tạ ơn Mẹ đã ban cho nhà con được bằng an....., kết quả cuộc thí nghiệm tốt.

Joseph Nguyễn
Orlando, FL 32817

Gia đình con chân thành cảm tạ ơn Đức Mẹ Lavang đã cứu chữa mẹ con trong trường hợp đặc biệt sau: Trước hết mẹ con bị sạn mật đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết không thể giải phẫu cho mẹ con được vì đã trên 90 tuổi rồi. Đứng trước hoàn cảnh đó, gia đình chúng con đã xin Đền Thánh Đức Mẹ Lavang New Orleans khẩn xin cùng Mẹ Lavang. Lạ lùng thay, sau khi Đền Thánh đã khẩn thì Bác sĩ lại đổi ý quyết định giải phẫu. Cuộc giải phẫu thuận lợi tốt đẹp sau 2 tuần hồi phục trở về nhà. Về nhà được 2 tuần lại thêm stroke máu não bị đông lại nên mẹ con bị bán thân bất toại không đi đứng được nữa, bèn đưa vào bệnh viện chữa trị. Nhưng bác sĩ nói không hy vọng trở lại bình thường. Với lòng tin tưởng cậy trông bèn bi vào lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang lên Chúa xin cứu chữa mẹ con được khỏi bán thân bất toại. Con lại tiếp tục xin Đền Thánh Đức Mẹ Lavang New Orleans khẩn xin cho Mẹ con.

Quả thật sau 5 tuần xin Đền Thánh cùng với gia đình cầu xin Đức Mẹ Lavang cứu giúp Mẹ con đã được bình phục và đi đứng lại bình thường.

Gia đình con đội ơn Đức Mẹ Lavang đã cứu chữa Mẹ con. Đồng thời chân thành cảm ơn cha quản nhiệm và giáo dân đền thánh Đức Mẹ Lavang New Orleans đã nhiều tuần hợp ý cầu nguyện khẩn xin cho mẹ con.

Phạm Cuộc
New Orleans, LA 70131

Hôm chị con có gọi điện nhờ cha và họ đạo khẩn cho chồng con bị đứt mạch máu não, chân tay bên trái đều bị liệt luôn. Tình trạng lúc đó chỉ còn 1% là sống mà thôi, mắt bên trái cũng bị kéo lệch sang 1 bên. Tình hình lúc đó rất là nguy hiểm, cha và họ đạo đã khẩn cho chồng con nay đã xuất viện được 5 tháng. Từ lúc về nhà thì mắt và chân tay đều trở lại bình thường. Gia đình con tạ ơn Mẹ Lavang, con xin cha và họ đạo vẫn tiếp tục khẩn cho chồng con sớm bình phục về đầu óc. Con cầu chúc Cha và họ đạo luôn luôn được mạnh khỏe để tiếp tục giúp đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho Cha.

Con,

**Vũ & Thảo
Portland, OR.**

Con Anna Nguyễn Thanh Thảo ở Empire tiểu bang Louisiana. Sau khi sinh em bé được 2 tháng, con bị nhức đầu kinh khủng. Con đi nhà thương gia đình gần đó cấp cứu nhưng họ không biết gì, họ chuyển một nhà thương trên phố, Meadowcrest.

Khi nhập viện, họ cho thử máu các cái, cũng không tìm ra nguyên nhân. Con nhức đầu càng tăng. Sau đó, họ chụp hình bằng hệ thống CT, mà con không hiểu là cái gì, sau đó thì có kết quả. Bác sĩ nói trong đầu con có hai vết đen lớn họ nghĩ là "tumor", bướu. Sau đó họ cho nhập viện. Ngày hôm sau được cho biết sẽ chụp thêm hình qua hệ thống MRI gì đó. Trước khi vào máy MRI, con được cha quản nhiệm Đền Thánh Đức Mẹ La Vang đến để ban các bí tích cần thiết. Con được biết hai mục bướu trong đầu cần phải mổ ra. Một lần nữa bác sĩ chuyển con qua một nhà thương lớn hơn để mổ và điều tra nguyên nhân của hai mục bướu. Trong khi con còn nằm trong phòng ICU để dưỡng sức thì bác sĩ Sharma người Ấn độ cho con và gia đình con biết là con bị ung thư phổi đã "spread", lan lên đầu! Năm nay con được 39 tuổi, có một chồng và 5 đứa con thơ và bị bệnh ung thư phổi, đó là một thánh giá không nhẹ so với sức của con. Con được chồng và các em lo lắng phần hồn cũng như phần xác, được cha quản nhiệm và dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ La Vang cùng tất cả những ai giàu lòng xót thương cầu nguyện cho con. Thời gian nằm viện tổng cộng là hơn một tháng, con được thoát qua nhiều cơn hiểm nghèo. Đến lúc xuất viện, con phải trở lại mỗi ngày để họ làm Radiation Therapy và Chemo Therapy. Tóc con từ từ rụng, cơ thể mỗi ngày một nặng nề. Thánh giá Chúa trao con cố vui để nhận. Có khi con tưởng ra cảnh ngày xưa Chúa bị quân dữ đâm từng ngọn gai vào đầu Chúa, cũng như từng cơn đau đầu con đang chịu sau khi mổ. Chỉ có lúc đó con mới hiểu nỗi ngày xưa Chúa chịu đau khổ vì tội chúng con như thế nào. Con được theo dõi tận tình mặc dầu thể bệnh của con đã hết hạn. Con vẫn còn nhức đầu kinh khủng. Bác sĩ tái khám con và chụp hình các vùng khác để xem tình trạng ung thư đã lan truyền tới đâu. Ngày 18 tháng 6 năm 2001 con được cho biết "no more cancer". Con ngỡ ngàng tưởng chừng như đang nghe lầm. Ông bác sĩ Syed Nasir, cũng là bác sĩ Ấn Độ chuyên về cancer có dính dấp

tới đầu nói rõ cho con nghe là các test ông đã thử ở các bộ phận khác như xương sống, phổi, vùng bụng đều không có cancer. Chỉ còn trên đầu. Con quá vui mừng ứa hai hàng nước mắt cảm tạ Chúa và Đức Mẹ La Vang, cả gia đình chúng con xin dâng lời chúc tụng cảm tạ Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang đã cứu chữa con, đồng thời cũng xin cảm ơn cha quản nhiệm và mọi thành phần giáo dân của Đền Thánh đã cùng hiệp thông cầu khẩn cho con.

Con xin mọi người dành một phút cầu nguyện cùng Mẹ Chúa để Ngài cầu bầu cho con mau chóng bình phục và đừng tái phát nữa để con có thể tự tay chăm sóc các con của con.

Con,

Nguyễn Thanh Thảo
Empire, LA 70050

Kính thưa Cha Huyền,

Hôm con có gọi phone cho Cha để nhờ Cha và Họ Đạo khẩn cho con trai con bị đụng xe, hầu như 99% là cháu chết, Cha đã khẩn cho con, nay con của con đã sắp xuất viện, gia đình con tạ ơn Mẹ Lavang. Con xin Cha tiếp tục khẩn cho con của con sớm bình phục. Con chúc Cha luôn luôn khỏe mạnh để giúp đoàn chiên Chúa trao phó cho Cha. Con thành thật cảm ơn Cha.

Ninh Thị Thơm
Wichita, KS 67210

Cám tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho con trai của con giải phẫu đầu để lấy bướu ra, tuy đã mổ không lấy bướu ra được, nhưng nay bướu đã nhỏ, mắt sáng ra, xin Cha và họ đạo cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ thay cho gia đình con và xin tiếp tục cầu nguyện cho con của chúng con chóng qua bệnh nan y khó khăn kể trên, xin cảm ơn Cha và quý vị trong họ đạo.

Trần Quốc Túy
Fort Worth, TX 76148

Gia đình con cảm ơn Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho anh con ở Việt Nam như lời con cầu xin. Xin Cha và họ đạo tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con.

Vũ Văn Xương
Yorba Linda, CA 92886

Kính thưa Cha,

Ngày 12 tháng 3, 2001 con có gọi phone cho Cha, xin Cha và họ Đạo Lavang cầu nguyện cho con, vì con bị đau ngực và hơi thở không được. Ngay ngày hôm sau con thấy ngực con đã nhẹ đi và hơi thở cũng nhẹ đi. Đây là dấu Mẹ Lavang chữa con, do nơi Cha và họ đạo Lavang.

Vậy con xin gửi chút đỉnh để mua hoa nến, cảm tạ Mẹ đã thương con, con ghi ơn Mẹ muôn đời; và cảm ơn Cha và họ đạo nữa.

Phi Nguyễn
Colorado Spring, CO 80922

Gia đình con cảm ơn Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho anh con ở Việt Nam như lời con cầu xin.

Con cầu chúc cha và toàn thể Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ La Vang được nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Vũ Văn Xương
Yorba Linda, CA 92886

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn cho con gái tôi sanh dễ dàng mau chóng. ...

Nguyễn Thị Lê
Fountain Valley, CA 92708

Chồng con bị bệnh dạ dày rất trầm trọng, Bác sĩ cho biết ở thời kỳ thứ ba rồi, không hy vọng chữa khỏi, mỗi ngày chỉ uống chút sữa để cầm hơi. Đứng trước sự tuyệt vọng, con đã gọi điện thoại sang Đền Thánh Đức Mẹ Lavang New Orleans xin Cha quản nhiệm và họ đạo khẩn xin cho chồng con. Cha quản nhiệm đã nhận 4 điều kiện thiêng liêng là: phải có Đức tin mạnh, xưng tội rước lễ, cây trồng bền bỉ và thông hiệp thánh lễ khẩn chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật, và Cha quản nhiệm đã gửi nước suối Đức Mẹ sang cho chồng con. Sau khi thi hành các điều Cha dạy, chồng con uống một ít nước thấy người khỏe lại, khi đi tái khám bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên vì không còn một vết tích gì của bao tử đau nữa. Bác sĩ hỏi chồng con uống thuốc gì mà khỏi vậy, chồng con trả lời uống thuốc như nước lã xin ở Louisiana (vì BS. Không phải công giáo nên họ không tin ơn Chúa và Đức Mẹ). Bác sĩ bảo chồng con ông nên giới thiệu với những người đau bao tử uống thuốc đó. Chồng con đã khỏi cả mấy năm nay. Vậy để cao rao Đức Mẹ Lavang New Orleans, gia đình con muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ

Lavang.

Nguyễn Thị Sâm
San Jose, CA 95121

Con rất cảm ơn Cha và họ đạo đã cầu xin cho con có công ăn việc làm ổn định.

Trang Chau Tran Le
Willingboro, NJ 08046

Cám ơn Chúa và Mẹ La Vang đã ban hồng ân cho gia đình chúng con.

Mai thanh Pham
Amelia, LA 70340

Chúng con xin tạ ơn Đức Mẹ đã cho gia đình con thoát nạn

Chi Nguyen
Belle Vue, WA 98007

Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho con có việc làm vững chắc và gia đình con được bình an.

Mai Đỗ
Fountain Valley, CA 92708

Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho con được khỏe mạnh trở lại.

Tiep Nguyen
San Francisco, CA 94132

Con là Huỳnh Cẩm Vân năm nay con 57 tuổi. Chồng con là Dương Tự Kính 63 tuổi. Vợ chồng con là người ngoại đạo, nhưng con rất tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ La Vang, chồng con bị bệnh nặng, con cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho chồng con được lành bệnh, và con cầu xin bán được tiệm để con được rảnh tay ở nhà lo cho bệnh của chồng con. Nay những điều con cầu nguyện đã được Chúa và Đức Mẹ ban cho, nên con xin cha giúp con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, vợ chồng con cảm ơn cha.

Ông bà Dương Tự Kính

Flugaville, TX 78660

Con tên là Hương Nguyễn Hoàng, lần trước con có xin khẩn, xin cho con được thụ thai. Nay con đã thụ thai, con xin cha Quản Nhiệm và họ đạo xin khẩn theo ý con. Xin cho con và thai nhi của con được khỏe mạnh, cho thai con được nằm đúng chỗ và phát triển bình thường cho tới ngày con sanh. Và con xin cảm tạ ơn Đức Mẹ La Vang đã nhậm lời con cầu xin, cũng như con tạ ơn cha Quản Nhiệm và họ đạo đã hợp cùng con cầu nguyện cho con. Địa chỉ của con là:

**Hương Nguyễn Hoàng
Wantagh, NY 11793**